

Số: /BC-UBND

TP. Lạng Sơn, ngày tháng 11 năm 2022

BÁO CÁO

Kết quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2023 trên địa bàn thành phố Lạng Sơn

Thực hiện Công văn số 7812/STP-PBGDPL ngày 07/11/2022 của Sở Tư pháp về việc báo cáo kết quả công tác PBGDPL năm 2022, Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 25/01/2022 của UBND thành phố Lạng Sơn về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn thành phố Lạng Sơn năm 2022. UBND thành phố báo cáo kết quả thực hiện như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI

1. Việc ban hành các văn bản để chỉ đạo triển khai thực hiện công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 và thực hiện các chương trình, kế hoạch của UBND tỉnh về công tác PBGDPL mà đơn vị được giao chủ trì hoặc phối hợp thực hiện.

1.1. Việc ban hành các văn bản chỉ đạo:

UBND thành phố ban hành 21 văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL); hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022. Nội dung các văn bản chủ yếu liên quan đến công tác chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ về phổ biến, giáo dục pháp luật; phối hợp tuyên truyền, triển khai Luật Hòa giải ở cơ sở; công tác bồi thường nhà nước; phổ biến, tuyên truyền Luật bảo vệ môi trường; Luật nghĩa vụ quân sự, luật cư trú; chế độ, chính sách ưu đãi Người có công với cách mạng; tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông trong trường học; tuyên truyền Luật trẻ em và phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em; tuyên truyền Luật người cao tuổi.

(Có biểu tổng hợp văn bản chỉ đạo kèm theo)

Thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện công tác PBGDPL. Trên cơ sở Kế hoạch PBGDPL năm 2022 của thành phố, các đơn vị đã chủ động xây dựng Kế hoạch triển khai tại đơn vị, trong đó chú trọng tuyên truyền phổ biến các văn bản pháp luật mang tính chất chuyên ngành và lựa chọn các hình thức tuyên truyền phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị.

1.2. Việc tổ chức tổng kết công tác PBGDPL:

UBND thành phố đã ban hành Báo cáo số 617/BC-UBND ngày 19/07/2022 về Báo cáo Tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 12/10/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn thành phố; Báo cáo số 636/BC-UBND ngày 27/07/2022 về tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến giáo dục pháp luật;

báo cáo số 642/BC-UBND ngày 29/07/2022 về tổng kết 06 năm triển khai thi hành Luật Hộ tịch trên địa bàn; báo cáo 931/BC-UBND ngày 09/11/2022 về Báo cáo Tổng kết Đề án "nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022". Kịp thời ban hành nhiều Kế hoạch, văn bản nhằm triển khai công tác PBGDPL đến cán bộ và nhân dân trên địa bàn thành phố.

1.3. Việc triển khai tổng kết Chương trình PBGDPL và các Đề án, Chương trình của UBND tỉnh

Nhận thức rõ vai trò và tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, UBND thành phố đã ban hành Công văn số 406/UBND-TP ngày 01/3/2021 về việc triển khai, thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở và thực hiện Đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022" năm 2021 để chỉ đạo thực hiện nâng cao năng lực, chất lượng đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở trong hoạt động hòa giải ở cơ sở và kỹ năng tuyên truyền PBGDPL để nhân dân trên địa bàn nắm rõ chủ trương, chính sách pháp luật của nhà nước, hạn chế không để xảy ra các vụ việc có tính chất phức tạp, khiếu kiện, khiếu nại và đơn thư vượt cấp. Để đánh giá kết quả thực hiện Đề án, UBND thành phố đã ban hành Báo cáo 931/BC-UBND ngày 09/11/2022 về Báo cáo Tổng kết Đề án "nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022" đánh giá kết quả hoạt động hòa giải ở cơ sở của các phường, xã trên địa bàn, đồng thời đánh giá kết quả hoạt động của các tổ hòa giải điển hình tiên tiến trên địa bàn theo nội dung Đề án đề ra.

2. Kết quả củng cố, kiện toàn tổ chức và cán bộ làm công tác PBGDPL

Hội đồng PHPBGDPL thành phố có 24 thành viên, các thành viên đều được phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng. Hiện Báo cáo viên pháp luật của thành phố là 40 thành viên.

Chỉ đạo 8 phường, xã kiện toàn đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật, phát triển mạng lưới tuyên truyền viên, cộng tác viên pháp luật tại cơ sở, kiện toàn các tổ hòa giải ở cơ sở kịp thời khi có sự thay đổi về nhân sự. Đến nay số tuyên truyền viên pháp luật cấp phường, xã trên toàn thành phố là 185 thành viên.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Nội dung, hình thức phổ biến, tuyên truyền pháp luật

Trong năm 2022, các phòng, ban, ngành thành phố, UBND các phường, xã đã kịp thời tổ chức tuyên truyền phổ biến các Bộ luật, luật hiện hành và văn bản QPPL có liên quan đến toàn thể cán bộ, công chức và người dân trên địa bàn. Trong đó tập trung phổ biến, tuyên truyền, triển khai các Bộ luật, Luật, văn bản luật được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành và có hiệu lực trong năm 2022 có liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân như: Luật Phòng chống Ma Túy năm 2021, Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020, Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2020, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật xây dựng năm 2020, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp, Luật Đầu tư, Luật Doanh

nghiệp, Luật cư trú năm 2020, Bộ luật lao động năm 2020, Luật dân quân tự vệ, Luật Lực lượng dự bị động viên, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và luật viên chức, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, Luật sửa đổi bổ điều 3 của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kiểm toán nhà nước, Luật phòng chống tham nhũng, Luật thi hành án hình sự, Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015...

2. Phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hình thức tuyên truyền miệng

Trong kỳ báo cáo, UBND thành phố đã tổ chức 18 Hội nghị tuyên truyền PBGDPL về công tác hòa giải ở cơ sở; công tác xây dựng và ban hành VBQPPL; xử lý vi phạm hành chính; bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; bảo vệ môi trường; bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế hộ gia đình và chính sách cho vay vốn đào tạo nghề nghiệp, giải quyết việc làm ... cho 3.830 đại biểu tham dự. Trong 2 tháng cuối năm tổ chức 05 Hội nghị tuyên truyền Luật nghĩa vụ Quân sự; chứng thực - hộ tịch; Luật Cư trú; bảo vệ quyền lợi trẻ em.

Tổng số đã tuyên truyền được các phòng, ban, cơ quan, đoàn thể thành phố và UBND các phường, xã tổ chức tuyên truyền trực tiếp, lồng ghép thông qua các cuộc họp, giao ban, sinh hoạt được 3.897 cuộc, với 85.245 lượt người nghe.

3. Phổ biến, giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng

Chỉ đạo các phòng, ban, cơ quan, ngành thành phố và UBND các phường xã treo 3.086 băng zôn, khẩu hiệu, 1.050 pano, áp phích có nội dung tuyên truyền về phòng, chống các loại tội phạm, các hành vi sai phạm về pháo; luật giao thông đường bộ; chạy khẩu hiệu trên các bảng điện tử có nội dung tuyên truyền phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo; về công tác trật tự đô thị, về công tác phòng chống dịch covid-19,... phát trên 84.000 tờ rơi tuyên truyền PBGDPL.

MTTQ thành phố chỉ đạo, phối hợp thực hiện, kết quả đã tổ chức tuyên truyền được 415 cuộc thu hút 31.039 người dự, tuyên truyền qua loa được 1.786 lượt, phát 6.600 tờ rơi các loại, tổ chức cho 10.061 hộ dân, 4.729 giáo viên và học sinh, 4.637 hộ kinh doanh ký cam kết đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Tuyên truyền thông tin lưu động lồng ghép, biên tập và thông tin lưu động 25 cuộc, ước có khoảng trên 50 nghìn lượt người nghe. Tuyên truyền cổ động trực quan về phổ biến giáo dục pháp luật với 36 băng zôn khẩu hiệu, thay thế trên 250 cặp pa nô tuyên truyền nhiệm vụ chính trị trong năm 2022;

4 Phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xây dựng, quản lý và khai thác Tủ sách, Ngăn sách pháp luật

Tủ sách pháp luật đã được xây dựng ở 100% các cơ quan đơn vị, trường học, UBND các phường, xã và Ngăn sách pháp luật ở 87/87 khối, thôn (đạt 100%) trên địa bàn với số lượng trung bình 150 cuốn sách/tủ. Bên cạnh Tủ sách truyền thống, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn đã tích cực chỉ đạo đẩy mạnh việc khai thác VBQPPL thông qua các cơ sở dữ liệu pháp luật do các nhà mạng cung cấp và mạng Internet để phục vụ cho hoạt động chuyên môn của đơn vị mình.

Hàng năm, UBND Thành phố đã cấp, phát gần 2.100 cuốn sách, tài liệu pháp luật cho các Tủ sách, Ngăn sách trên địa bàn.

Công an thành phố tiếp tục duy trì 06 tủ sách pháp luật (01 tại Công an thành phố, 05 tủ tại 05 phường). tiếp nhận nhiều loại tài liệu để bổ sung, cập nhật đầu sách pháp luật cho tủ sách, phục vụ nghiên cứu của cán bộ chiến sĩ trong đơn vị như: 01 cuốn Sổ tay “Những nội dung cơ bản của Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi, bổ sung năm 2020); 10 cuốn sổ tay “Những nội dung cơ bản của Luật xử lý vi phạm hành chính”; 03 cuốn văn bản quy phạm pháp luật về ANTT của Cục pháp chế và Cải cách tư pháp Bộ Công an: 1000 tờ gấp một số quy định về phòng cháy chữa cháy, hơn 5.300 tờ rơi, 242 áp phích tuyên truyền các hành vi sai phạm về pháo, VK, VL và CCHT: 1.350 tờ gấp quy định về thi hành án treo; 1.350 tờ gấp quy định về tha tù trước thời hạn có điều kiện.

5. Cuộc thi tìm hiểu pháp luật

Tham gia Cuộc thi “*Làm phim ngắn tuyên truyền về ATGT*” cấp tỉnh, kết quả đạt **01** giải Nhất, **01** giải Nhì, **01** giải Ba và **03** giải Khuyến khích. Tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận trẻ thành phố Quý I + II chủ đề “*Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong việc huy động thanh niên tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng*” và “*Vai trò, trách nhiệm của ĐVTN trong công tác xây dựng Đảng*”, triển khai các lĩnh vực được dư luận quan tâm, cần định hướng dư luận xã hội với sự tham gia của **25** thành viên.

Liên đoàn lao động thành phố vận động đoàn viên, người lao động tham gia cuộc thi viết “*Tim hiểu kiến thức pháp luật về Lao động - Công đoàn*” có 1.903 đoàn viên, người lao động tham gia cuộc thi cấp cơ sở, Ban Tổ chức cuộc thi đã nhận được **135** bài của các công đoàn cơ sở gửi về LĐLĐ TP. Kết quả chấm Ban Giám khảo đã lựa chọn **10/135** bài có chất lượng điểm cao nhất đề nghị Ban Tổ chức cuộc thi trao giải gồm: **01** giải nhì, **02** giải ba và **07** giải khuyến khích, BTC chọn 5 bài tham gia LĐLĐ tỉnh đạt **02** giải ba, **03** giải khuyến khích.

6. Phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động của các Câu lạc bộ và thông qua các hình thức khác

Chỉ đạo UBND các phường, xã tiếp tục duy trì hoạt động của các Câu lạc bộ như: CLB hỗ trợ phụ nữ có nguy cơ bị ép kết hôn với người nước ngoài xã Mai Pha; CLB Tuổi trẻ xã Hoàng Đồng với pháp luật; CLB Nông dân với pháp luật của Hội Nông dân xã Hoàng Đồng, xã Mai Pha, xã Quảng Lạc, phường Vĩnh Trại, phường Chi Lăng và phường Hoàng Văn Thụ với 197 thành viên tham gia câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”.

Công an Thành phố đã phối hợp tổ chức tuyên truyền về các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, công tác phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, tuyên truyền, vận động CBCS và người dân đến làm CCCD và định danh điện tử lồng ghép vào các cuộc họp giao ban, các buổi sinh hoạt chính trị của đơn vị;

phối hợp tuyên truyền trên loa phát thanh được gần 312 buổi, lồng ghép được 25 buổi trực tiếp với trên 3200 người dân, học sinh tham gia; đăng tải 21 bài viết tuyên truyền về các quy định trong giải quyết TTHC, công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm trên trang zalo Công an thành phố Lạng Sơn, treo 08 pano, khẩu hiệu tại xã, phường trên địa bàn; tổ chức 205 lượt tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho các cán. phạm nhân trước khi đưa vào Nhà Tạm giữ; ký cam kết PCCC đối với 1.265 hộ gia đình. Thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đã vận động 06 công dân giao nộp 51 công cụ hỗ trợ các loại.

Liên đoàn lao động thành phố Tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2022 cho 400 đoàn viên, người lao động tại 3 công đoàn cơ sở có tổ chức công đoàn và 20 doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn, tổ chức tập huấn tuyên truyền luật giao thông cho 135 cán bộ công đoàn. Hướng dẫn tổ chức tuyên truyền PBGDPL trong “Tháng Công nhân năm 2022”, động viên đoàn viên công đoàn, công chức, viên chức, công nhân và người lao động nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, lao động, sản xuất, kinh doanh gắn với thực hiện tốt quy trình, biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Tòa án nhân dân thành phố thực hiện tuyên truyền phổ biến giáo dục thông qua công tác xét xử, cụ thể: Đã giải quyết 612/619 vụ việc, đạt tỷ lệ 98,9%, trong đó tỷ lệ giải quyết việc ADBPXLHC, án kinh doanh thương mại, án lao động đạt 100%, án hôn nhân gia đình đạt 99,6%, án hình sự đạt 99,4%, án dân sự đạt 94,6%. Tổ chức tốt 02 phiên tòa xét xử lưu động để phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương, 08 phiên tòa xét xử trực tuyến theo Nghị quyết 33 của Quốc hội, tăng cường công tác hoà giải trong giải quyết án dân sự, HNGĐ, KDTM, số vụ án hòa giải thành là 285/399 vụ, đạt tỷ lệ 71,7%. Tổ chức được 26 phiên tòa rút kinh nghiệm, tự giám sát 124 phiên tòa chiếm tỷ lệ 48% các vụ án được đưa ra xét xử, thực hiện tốt việc công khai bản án, quyết định trên Cổng thông tin điện tử TAND. Công tác triển khai Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án: Đã chuyển 252/ 692 đơn khởi kiện đã tiếp nhận qua hòa giải, đối thoại, đạt tỷ lệ 36,4%. Các Hòa giải viên đã giải quyết 237/252 đơn, đạt tỷ lệ 94%. Kết quả giải quyết: Người khởi kiện rút đơn khởi kiện 48 đơn; không tiến hành hòa giải được 36 đơn; hòa giải không thành 34 đơn; hòa giải thành 119 đơn và đã ban hành 119 Quyết định công nhận hòa giải thành tại Tòa án. Việc triển khai thực hiện Luật Hòa giải, đối thoại tại đơn vị được thực hiện hiệu quả, đơn vị đã bố trí các trang thiết bị làm việc cho phòng hòa giải, đối thoại theo quy định, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các Hòa giải viên thực hiện nhiệm vụ; đã hòa giải thành nhiều hồ sơ khởi kiện, giảm số vụ án khởi kiện tại Tòa án, giảm căng thẳng, mâu thuẫn trong các quan hệ tranh chấp, giữ tình đoàn kết trong nhân dân.

7. Công tác Hòa giải ở cơ sở:

Thực hiện Công văn số 1725/STP-PBGDPL ngày 13/10/2022 của Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn về việc hướng dẫn tổng kết thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022”. UBND thành phố đã thực hiện tổng kết Đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai

đoạn 2019-2022" trên địa bàn, thường xuyên quán triệt, phổ biến Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 12/10/2017 của Ban thường vụ tỉnh ủy đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang và nhân dân, nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của công tác hòa giải trong đời sống của cộng đồng dân cư; Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 15/01/2018 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 12/10/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Kế hoạch 110/KH-UBND ngày 09/6/2017 của UBND tỉnh. Kịp thời bố trí kinh phí triển khai thực hiện Đề án trong năm 2022 từ nguồn Ngân sách nhà nước.

7.1. Kết quả rà soát, kiện toàn Tổ hòa giải ở cơ sở

Chỉ đạo UBND các phường, xã phối hợp với UBMTTQ cùng cấp tiến hành rà soát, củng cố, kiện toàn Tổ hòa giải, bầu bổ sung, thay thế Hòa giải viên khi có biến động về nhân sự; bảo đảm các Tổ hòa giải đủ số lượng, thành phần, tiêu chuẩn, đáp ứng nhu cầu của công tác hòa giải ở cơ sở; vận động, thuyết phục đội ngũ luật sư, luật gia, người đang và đã là thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên, chấp hành viên, thẩm tra viên trong cơ quan tiến hành tố tụng, cán bộ, công chức, viên chức có đủ tiêu chuẩn, đang thường trú tại địa phương tham gia công tác hòa giải ở cơ sở và các hình thức hòa giải thích hợp khác.

Công tác kiện toàn các tổ hòa giải ở cơ sở được rà soát, bổ sung thường xuyên, các tổ hòa giải được kiện toàn khi có biến động Hiện nay trên địa bàn thành phố có 87 tổ hòa giải, với 581 thành viên. Trong năm các thành viên tổ hòa giải được UBND thành phố mở 02 lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác hòa giải ở cơ sở cho 100% các hòa giải viên trên địa bàn thành phố.

7.2. Kết quả Hòa giải ở cơ sở:

Hoạt động hoà giải ở cơ sở tiếp tục được quan tâm chỉ đạo của các cấp uỷ đảng, chính quyền. Trong năm 2022, tổng số tiếp nhận hòa giải trên địa bàn là 145 vụ việc, đã tổ chức hòa giải 140/145 vụ việc, đạt tỷ lệ 96,55%, 05 vụ đang giải quyết chiếm 3,45%. Trong đó: Đã hòa giải thành 117 vụ, đạt tỷ lệ đạt 83,57%; hòa giải không thành 23 vụ chiếm tỷ lệ 16,43%.

7.3. Kết quả xây dựng tổ hòa giải điển hình tiên tiến:

Theo kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 26/3/2018, UBND thành phố đề nghị lựa chọn mỗi đơn vị cấp xã chọn ít nhất 02 tổ hòa giải để chỉ đạo điềm về công tác hòa giải ở cơ sở, xây dựng tổ hòa giải điển hình tiên tiến, phấn đấu tỷ lệ hòa giải thành tại tổ hòa giải điển hình tiên tiến đạt trên 90%/năm. Kết quả trong năm Tổ hòa giải tiên tiến hòa giải 41 vụ, trong đó hòa giải thành 37 vụ đạt tỉ lệ 90%, không thành 04 vụ đạt tỉ lệ 10%.

8. Công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Ngay từ đầu năm UBND thành phố đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện công tác xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 và tổ chức chấm điềm chuẩn tiếp cận pháp luật đối với các phường, xã trên địa bàn, kết quả 08/08 phường, xã đạt đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021.

UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn theo Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 25/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Công văn số 554/STP-PBGDPL, ngày 22/02/2022 của Sở Tư pháp, về việc hướng dẫn thực hiện đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Công văn số 2228/UBND-TP ngày 19/8/2022 hướng dẫn việc sử dụng kết quả đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 để xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022. Trong kỳ báo cáo 8/8 đơn vị phường, xã ban hành kế hoạch và tổ chức thực hiện đánh giá tiếp cận pháp luật trong năm 2022 theo quy định.

9. Việc bố trí kinh phí cho công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020.

Kinh phí được cấp cho công tác PBGDPL năm 2022 của thành phố năm 2022 là 235 triệu đồng. Các đơn vị, phòng ban, UBND các phường, xã đã trích từ nguồn kinh phí chi thường xuyên, ngân sách cấp xã để phục vụ công tác PBGDPL theo chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

10. Kết quả kiểm tra công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022.

UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 2592/QĐ-UBND ngày 06/10/2022 về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra; Kế hoạch số 316/KH-UBND ngày 11/10/2022 về kiểm tra công tác Chứng thực -hộ tịch; công tác theo dõi thi hành pháp luật; công tác quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố Lạng Sơn; Quyết định số 2670/QĐ- HĐPH ngày 17/10/2022 của Hội đồng PHPBGDPL thành phố Lạng Sơn về Kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn thành phố Lạng Sơn năm 2022; Kế hoạch số 13/KH-HĐPH ngày 24/10/2022 của Hội đồng PHPBGDPL thành phố về kiểm tra công tác công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố Lạng Sơn.

Giao phòng Tư pháp chủ trì thực hiện công tác kiểm tra các lĩnh vực nghiệp vụ công tác tư pháp ở cấp xã, tiến hành thực hiện kiểm tra từ giữa tháng 11 năm 2022, sau khi kết thúc kiểm tra sẽ báo cáo cấp trên theo quy định.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

Trong năm 2022, công tác PBGDPL trên địa bàn thành phố luôn được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Thành ủy, HĐND- UBND thành phố; Hội đồng PHPBGDPL thành phố đã kịp thời ban hành nhiều Kế hoạch, văn bản chỉ đạo triển khai công tác PBGDPL đến cán bộ và nhân dân trên địa bàn thành phố; các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội và UBND các phường, xã đã chủ động, khẩn trương triển khai, tổ chức thực hiện công tác

PBGDPL tại cơ quan, đơn vị. Hoạt động PBGDPL được triển khai bằng nhiều hình thức phù hợp với đối tượng, mục đích tuyên truyền, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin với mục đích chuyển đổi số trong công tác PBGDPL nên đã góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào đời sống, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Thực hiện tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ về công tác hòa giải ở cơ sở cho các hòa giải viên tại các tổ hòa giải trên địa bàn, đạt 100%; công tác xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật được triển khai cơ bản theo đúng kế hoạch; kịp thời kiện toàn tổ hòa giải khi có biến động tại các thôn, khối trên địa bàn. Hoạt động của các tổ hòa giải được triển khai thực hiện có hiệu quả, tỷ lệ hòa giải thành ngày càng tăng theo chiều hướng tích cực.

2. Hạn chế

Một số cơ quan, đơn vị chưa chủ động tổ chức tuyên truyền pháp luật thuộc lĩnh vực ngành mình quản lý tới nhân dân trên địa bàn, việc tuyên truyền chủ yếu được thực hiện lồng ghép tại các cuộc họp cơ quan, công đoàn, các cuộc họp khối, thôn nên ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả trong công tác tuyên truyền. Vai trò trách nhiệm của một số báo cáo viên pháp luật thành phố trong công tác tuyên truyền PBGDPL đối với Luật, văn bản QPPL thuộc lĩnh vực chuyên ngành của cơ quan, đơn vị còn hạn chế, chưa dành thời gian hợp lý để làm báo cáo viên thực hiện tuyên truyền tại các hội nghị do thành phố tổ chức.

Kỹ năng vận dụng các quy định của pháp luật và kinh nghiệm thực tế của một số hòa giải viên trong công tác hòa giải ở cơ sở còn hạn chế, nên tỷ lệ hòa giải thành tại một số phường, xã còn thấp.

3. Nguyên nhân của hạn chế

Một số cơ quan, đơn vị, báo cáo viên pháp luật thành phố chưa nhận thức rõ được trách nhiệm và tầm quan trọng của công tác PBGDPL đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý, vẫn coi đó là nhiệm vụ của phòng Tư pháp.

Các văn bản luật, nghị định, hướng dẫn thực hiện luật thường xuyên có sự thay đổi, bổ sung, số lượng văn bản phải tuyên truyền nhiều, phức tạp, đòi hỏi tính chuyên sâu cao nhưng tinh thần tự giác chủ động nghiên cứu tìm hiểu, tự học hỏi pháp luật của một số báo cáo viên, tuyên truyền viên chưa cao.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2023

1. Tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban, cơ quan, đoàn thể thành phố và UBND các phường, xã triển khai 100% các Bộ luật, Luật, văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp luật năm 2023 đến toàn thể cán bộ công chức và nhân dân trên địa bàn. Kịp thời triển khai thực hiện tốt các chương trình, đề án, kế hoạch PBGDPL đã ban hành. Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, đoàn thể trong công tác PBGDPL.

2. Chú trọng xây dựng đội ngũ làm công tác PBGDPL, phát huy vai trò trách nhiệm của các cơ quan thành viên Hội đồng PHPBGDPL thành phố để nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL. Thực hiện có hiệu quả công tác tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật và kỹ năng phổ biến, tuyên truyền pháp luật cho đội ngũ Báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, Hòa giải viên cơ sở.

3. Thực hiện tuyên truyền PBGDPL phù hợp với đặc điểm, nhu cầu của từng nhóm đối tượng, điều kiện, yêu cầu nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Kết hợp chặt chẽ giữa công tác PBGDPL với việc tổ chức theo dõi thi hành pháp luật; công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

4. Chỉ đạo các phòng, ban có liên quan và UBND các phường, xã tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động công tác hòa giải ở cơ sở, triển khai công tác xây dựng, xã phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023, kịp thời Đánh giá, công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 theo quy định.

5. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện mô hình “Ngày pháp luật” 09/11 gắn với tiếp tục xây dựng và khai thác có hiệu quả các Tủ sách, Ngăn sách pháp luật. Kịp thời kiện toàn đội ngũ tuyên truyền viên, thành viên các tổ hòa giải ở cơ sở khi có biến động.

6. Thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết chương trình, kế hoạch PBGDPL; khen thưởng, động viên kịp thời tổ chức cá nhân có thành tích xuất sắc, nhân rộng điển hình tiên tiến trong công tác PBGDPL.

V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

1. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành liên quan tham mưu xây dựng chính sách khuyến khích thu hút đầu tư của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân cho công tác PBGDPL, để giảm bớt gánh nặng ngân sách nhà nước cho công tác phổ biến GDPL.

2. Đề nghị Sở Tư pháp thực hiện tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ về công tác hòa giải ở cơ sở theo chuyên đề phù hợp với đặc điểm tình hình mâu thuẫn, tranh chấp của từng địa phương./.

Nơi nhận:

- Sở Tư pháp (b/c);
- TT Thành ủy (b/c);
- TT HĐND TP (b/c);
- CT, PCT UBND TP (b/c);
- Các phòng, ban, cơ quan, đảng, đoàn thể TP;
- CPVP, CVTH-NC;
- UBND các phường, xã;
- Lưu: VT, PTP.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thị Hồng Vân